

ลัยละตุล ก็อดรุ

[ไทย]

ليلة القدر

[باللغة التايلاندية]

ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

الدكتور إسماعيل لطفي فطاني

แปลโดย: อับดุลกะรีม ญุสฟู

ترجمة: عبدالكريم يوسف

ตรวจทาน: ชุฟอัม อุษมาน

مراجعة: صافي عثمان

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1428 - 2007

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

บทความว่าด้วยคัมภีร์ ลัทธิลัทธิ กัจจลล อธิบายความหมาย ความประเสริฐ ทัศนะต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดขึ้น การสนับสนุนให้ประกอบอิบาดะฮ์ในคัมภีร์ และบทดุอาอ์ เป็นต้น

ความหมายและความประเสริฐของลัทธิลัทธิ กัจจลล

ลัทธิลัทธิ กัจจลล เป็นคำคัมภีร์หนึ่งของเดือนเราะมะฎอน อัล-มูบาร็อก ที่อัลลอฮ์ได้ให้ชื่อว่า "ลัทธิลัทธิ กัจจลล" เนื่องจากในคำคัมภีร์นั้นมีเกียรติและความประเสริฐต่าง ๆ ดังนี้

- เป็นคำคัมภีร์อัลกุรอานถูกประทานลงมา
- เป็นคำคัมภีร์ที่ถูบริลและบรรดามลาอิกะฮ์ลงมา(ยังโลกดุนยา)
- เป็นคำคัมภีร์ที่ความบะเราะกะฮ์/ความปลอดภัยและการอภัยโทษถูกประทานลงมา อัลลอฮ์ได้ตรัสว่า

«لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»

มีใจความว่า "(การประกอบอิบาดะฮ์ในคำคัมภีร์)ลัทธิลัทธิ กัจจลลดีกว่า(การประกอบ อิบาดะฮ์)หนึ่งพันเดือน(ในคำคัมภีร์อื่นจากลัทธิลัทธิ กัจจลล)" (อัล-กัจจลล อายะฮ์ที่ 3)

ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวมีใจความว่า

"และผู้ใดที่ดำรงไว้(อิบาดะฮ์) ในลัทธิลัทธิ กัจจลลด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และหวังในความโปรดปรานและผลตอบแทนจากพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น แท้จริงเขาจะได้รับการอภัยโทษจากบาปทั้งหลายที่ผ่านมา" (อัล-บุคอรี 2:253 และมุสลิม 1:524 เลขที่ 760)

จากอบู สุร็อยเราะฮ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ แท้จริงท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวถึงเกี่ยวกับลัทธิลัทธิ กัจจลลว่า

"แท้จริงมันเป็นคัมภีร์ที่สืบเจ็ด หรือยี่สิบเก้า(ของเราะมะฎอน) แท้จริงแล้ว บรรดามลาอิกะฮ์ในคำคัมภีร์นั้น (ลงมายัง) พื้นโลกมากกว่าจำนวนเม็ดทราย" (หะดีษอิหม่ามอะหมัด, อัล-บิฮซาร, และอัต-ฏะอ์ละฮ์ ในอัล-เอาศฎ ผู้รายงานเป็น ชิเกาะฮ์ ดู มัจญ์มูอ์ อัช-ชะวาอิด 3:176)

ท่านอิหม่าม อัน-นะวะวียกกล่าวว่า "ลัษละตุล ก็อดรุเป็นคำคืนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปี ผู้ใดที่ประกอบอบิดาอะฮฺ (กียามุลลัษด์) ในลัษละตุล ก็อดรุ แม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเตาฟีกในการมองเห็นสัญญาณลักษณะของลัษละตุล ก็อดรุก็ตาม แต่จริงแล้วเขาจะได้รับผลตอบแทนด้วยผลตอบแทนดังกล่าว"

ลัษละตุล ก็อดรุ เกิดขึ้นเมื่อไร

เนื่องจากลัษละตุล ก็อดรุ เป็นคำคืนที่ถูกซ่อนไว้เป็นความลับโดยอัลลอฮฺ เนื่องจากหลักฐานไม่มีการกล่าวอ้างอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อไร ดังนั้นนักวิชาการจึงมีทัศนะที่แตกต่างกันมากกว่าสี่สิบทัศนะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ :

1. ลัษละตุล ก็อดรุ เป็นคำคืนแรกของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอะนะัส)
2. ลัษละตุล ก็อดรุ คำคืนที่เจ็ดของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอัสดีและซัยด์ บิน ศาบิต)
3. ลัษละตุล ก็อดรุ คำคืนที่สิบเจ็ดของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยซัยด์ บิน อัครอมและอิบนุ มัสอูด)
4. ลัษละตุล ก็อดรุเป็นคำคืนที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอญู สะอีด อัล-คูรียี บันทีกโดยมุสลิม 1167 และสนับสนุนโดยอิหม่ามอัช-ชาฟีอีญี และคณะ)
5. ลัษละตุล ก็อดรุ เป็นคำคืนที่ยี่สิบสามของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยอับดุลลอฮฺ บิน อุญัยส์ ออกโดยมุสลิมหมายเลข 1168 และ รายงานโดยมุอาวิยะฮฺ ออกโดยอิบนุ อปีชัยบะฮฺ)
6. คำคืนที่ยี่สิบห้าของเราะมะฎอน (รายงานโดยอิบนุ อับบาซ, อญู สะอีด, อิบนุ มัสอูด, อัล-สะฮัน และเกาะตาอะฮฺ)
7. คำคืนที่ยี่สิบห้าของเราะมะฎอน (รายงานโดยอญู บักเราะฮฺ)
8. คำคืนที่ยี่สิบเจ็ดของเราะมะฎอน (รายงานโดยอญู สุร็อยเราะฮฺ และอุบัยยฺ บิน กะอับ ออกโดยมุสลิมหมายเลข 762 สนับสนุนโดยอิหม่ามอะหมัดและเป็นรายงานหนึ่ง โดยอญู หะนีฟะฮฺ)
9. คำคืนที่ยี่สิบเก้าของเราะมะฎอน (รายงานโดยอญู สุร็อยเราะฮฺ บันทีกโดยอิบนุ คุซัยมะฮฺ หมายเลข 2194 จัดว่าเป็นหะดีษหะซัน)
10. คำคืนสุดท้ายของเราะมะฎอน (รายงานโดยมุอาวิยะฮฺที่บันติกโดยอิบนุ คุซัยมะฮฺ หมายเลข 2189 จัดว่าเป็นหะดีษเศาะฮี้หฺ)
11. คำคืนวิตีร(เลขคี่) ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน (รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะฮฺ บันทีกโดยมุสลิมหมายเลขที่ 1169 และสนับสนุนจากอญู เชาร์, อัล-มุชะนีญี, อิบนุ คุซัยมะฮฺและท่านอื่น ๆ)

ท่านอิบ努 หะญูร์ อัล-อัศเกาะลานีเย์ กล่าวว่า ทักษะที่แข็งแกร่งที่สุดคือทักษะสุดท้ายนั่นคือลัษณะตุล ก็อดรุเป็นคีนวิตริ(คีนคี)จากลึบคีนสุดท้ายของเราะมะฎอน ตามทักษะของชาฟิฮียะคือคำที่ ยี่ลึบเอ็ดหรือคีนที่ยี่ลึบสาม ส่วนทักษะของนักวิชาการส่วนใหญ่คือ คีนที่ยี่ลึบเจ็ด เนื่องจากท่าน รอซูล ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสลัลม กล่าวไว้ตั้งใจความว่า "ดังนั้นจงพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งลัษณะตุล ก็อดรุในระหว่างลึบคีนสุดท้ายของเราะมะฎอนเถิด และจงพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่ง(คำอัล-เกาะดฺร)ในทุกคำคีนวิตริ(คี)"

การที่ไม่ระบุชัดว่าลัษณะตุล ก็อดรุ อยู่ในคำคีนไหนนั้น คงจะเป็นวิทญปัญญาเพื่อมิให้มวล มนุษย์ละเลยจากการประกอบอิบาดะฮฺในคำคีนอื่น ๆ ของเดือนเราะมะฎอนอันเป็นคำคีนที่เปี่ยม ล้นไปด้วยความประเสริฐ ด้วยเหตุนี้ ครั้งหนึ่งขณะที่อัปดุลเกาะ บิน อุญัยส์ ได้ถามท่านรอซูล ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสลัลม เกี่ยวกับคีนที่ชัดเจนของลัษณะตุล ก็อดรุ ท่านรอซูลจึงตอบว่า ความ ว่า "หากมิใช่เพราะฉันเป็นห่วงว่ามนุษย์จะละเลยการละหมาดในคำคีนเดือนเราะมะฎอน ยกเว้น ในคีนนั้นคีนเดียวเท่านั้น แน่แท้ฉันจะบอกลัษณะตุล ก็อดรุแก่ท่าน"

ความพยายามอย่างจริงจังเพื่อให้ได้มาซึ่งลัษณะตุล ก็อดรุ

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า ท่านรอซูล ค็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสลัลม มักจะทำอิอติกาฟในลึบวันสุดท้ายของเราะมะฎอนอยู่เสมอ และท่านกล่าวว่า "จง พยายามอย่างจริงจังเพื่อให้ได้มาซึ่งลัษณะตุล ก็อดรุในคำคีนสุดท้ายของเราะมะฎอน"

สัญลักษณ์ของลัษณะตุล ก็อดรุ

สัญลักษณ์ของลัษณะตุล ก็อดรุ มีมากมายส่วนหนึ่งได้แก่

1. ลักษณะของคำคีน ลัษณะตุล ก็อดรุ มีบรรยากาศที่สดใสบริสุทธิ์ เสมือนว่าในคำคีนนั้น มีแสงจันทร์ส่องแสง (แสงจากดวงดาวระยิบระยับสะอาดสดใส...) เป็นคีนที่เจียบสงบบรรยากาศ ไม่ร้อนและไม่หนาว (รายงานโดยอิบนู อับบาส ในเศาะฮี้หฺ อิบนิ คูษัยมะฮฺ 3:332 อุบาตะฮฺ บิน อัศ-ศอมิต และ ญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ ออกโดยอะหฺมัด : มัจญ์มูฮฺ อัช-ชะวาอิด 3:175)

2. ลักษณะของคีน ลัษณะตุล ก็อดรุ จะมีฝนตกและลมพัด (รายงานโดยญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ ออกโดยอะหฺมัด มัจญ์มูฮฺ อัช-ชะวาอิด 3:175)

3. ต้นไม้ในคีน ลัษณะตุล ก็อดรุ จะโน้มลงสู่พื้นดิน และคีนสู่สภาพเดิม ทุกสิ่งก็จะก้มกราบ (อิฎฎะบะรียฺ คู ฟัตหุลบารียฺ 4:260)

4. แสงอาทิตย์ตอนเช้าของคีนนั้นจะไม่เจิดจ้า(ครึ้ม) เสมือนกับดวงจันทร์ในคำแรก (ลักษณะจะมีสีแดงอ่อน)

หะดีษต่าง ๆ มีดังนี้

หะดีษ ชีรฺ บิน หุบัยฺษี ท่านกล่าวว่า ฉันได้ถามอุบัยยฺ บิน กะอับ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า แท้จริงพี่น้องของท่านคือ อิบน์ มัสอูด กล่าวว่า ผู้ใดที่กียามุลลัยลฺเป็นเวลาครบหนึ่งปี แน่แน่นอนเขา จะพบกับลัยละตุล ก็อดรฺ อุบัยยฺจึงตอบว่า ขออัลลอฮฺทรงให้ความโปรดปรานแก่เขา(อิบน์ มัสอูด) เกิด เขาไม่ต้องการให้มนุษย์นั้นเปลือยและหวังพึ่งจนกระทั่งการปฏิบัติอะมัลนั้นเอง แท้จริงแล้ว เขาเองก็ทราบว่ลัยละตุล ก็อดรฺ นั้นเกิดขึ้นในเดือนเราะมะฎอน(เท่านั้น) แน่แท้ มันจะอยู่ในลิบคีน สุดท้าย และแท้จริง (คีนนั้น) อยู่ในคีนที่ยี่สิบเจ็ด จากนั้นอุบัยยฺก็กล่าวปฏิญาณว่า ไม่เป็นการ ยกเว้นอีก แท้จริงแล้ว คีนลัยละตุล ก็อดรฺเป็นคีนที่ยี่สิบเจ็ดเท่านั้น ฉันถามต่อไปว่า ท่านมั่นใจ อย่่างไรกับสิ่งเหล่านั้นไอ้ อบุล-มุชอริร? ท่านตอบว่า ด้วยสัญลักษณ์ที่ท่านรอซูลได้เล่าให้เราทราบ นั้นคือ ... แท้จริงดวงอาทิตย์ขึ้นมาในเช้าของคีนวันนั้นไม่มีแสงเจิดจ้า (หะดีษเศาะฮิหฺ มุสลิม 2:828 และเศาะฮิหฺ อิบน์ คูซัยมะฮฺ หมายเลข 2193)

จากท่านอิบน์ อับบาส จากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวเกี่ยวกับคีน ลัย ละตุล ก็อดรฺ ความว่า "เป็นคีนหนึ่งที่มีบรรยากาศที่ดี ไม่ร้อนและไม่หนาว ดวงอาทิตย์ในตอนเช้ามี สีแดงอ่อน"

จากอบู อักร็อบ อัล-อะชะดียฺ กล่าวว่า ในเช้าวันหนึ่งของเดือนเราะมะฎอนฉันได้เยือนบ้าน ของอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด ขณะที่ท่านกำลังอยู่บนดาดฟ้า ฉันได้ยินท่านกล่าวว่า "เศาะดะก็อลลอฮฺ วะรอซูลุฮฺ" (หมายถึง คำดำรัสของอัลลอฮฺและคำกล่าวของท่านรอซูลนั้นย่อมเป็นสัจจะ) และใน ระยะเวลาอื่นมีว่า "เศาะดะก็อลลอฮฺ วะบัลละฆอรรอซูลุฮฺ" (หมายถึง คำดำรัสของอัลลอฮฺย่อมเป็น สัจจะและท่านรอซูลได้เผยแผ่สัจธรรมแก่พวกเราแล้ว) จากนั้นฉันขึ้นไปหาท่านและถามว่า ไอ้! อบู อับดุลเราะมาน ที่ท่านกล่าวว่า เศาะดะก็อลลอฮฺวะรอซูลุฮฺ นั้นมีความหมายอย่างไร? ท่านจึงตอบว่า แท้จริงแล้วท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้เล่าให้เราทราบว่ แท้จริงคีน ลัยละตุล กิ อดรฺ นั้น (เกิดขึ้น) ในส่วนหนึ่งจากเจ็ดคีนสุดท้ายเราะมะฎอน และแท้จริงแล้ว ดวงอาทิตย์ของเช้า วันรุ่งขึ้นจะไม่เจิดจ้า(ครีမ်) ท่านอบู อักร็อบ กล่าวว่า ฉันจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าและมองดูดวงอาทิตย์ (ฉันเห็นจริงตามที่ท่านได้บอก) ดังนั้น ฉันก็กล่าวเหมือนท่านว่า "เศาะดะก็อลลอฮฺวะรอซูลุฮฺ เศาะ ดะก็อลลอฮฺวะรอซูลุฮฺ (หะดีษมุสนัด อิมาม อะหฺมัด หมายเลข 3857, 4374 ทั้งสองสายรายงานนั้น เศาะฮิหฺ ดู มัจญ์มูฮฺ อัล-ชะวะอาอิด 3:174)

ความจริงจ้งในการประกอบอิบาดะฮฺสิบวันสุดท้ายเราะมะฎอน

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮฺฮา กล่าวว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อเข้าสิบวันสุดท้ายจากเดือนเราะมะฎอนท่านจะมีความจริงจ้งในการประกอบอิบาดะฮฺ (ด้วยการไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยา)

รายงานโดยอะนัสกล่าวไว้ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม จะล่าช้าในการรับประทานอาหารเช้า โดยจะไปทานในเวลาเชรฺ ทั้งนี้เพื่อรักษาสุขภาพ และเวลาในการประกอบอิบาดะฮ์กลางคืน (มัจญ์มูอฺ อัช-ชะวาอิด 3:174) ท่านจะลุกขึ้นในยามค่ำคืน ปลุกลูก ๆ และภรรยา (เพื่อตื่นขึ้นมาประกอบอิบาดะฮ์พร้อม ๆ กับท่าน)

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่า ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เอาจริงเอาจัง(ประกอบอิบาดะฮ์) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายเราะมะฎอนมากกว่า (การประกอบ อิบาดะฮ์) ในช่วงอื่น ๆ

ท่านนุอฺมาน บิน บะชีร กล่าวว่า เราได้ประกอบกียามุลลัยล์พร้อม ๆ กับท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในคืนที่ยี่สิบสามจากเดือนเราะมะฎอนจนกระทั่งหนึ่งส่วนสามของคืน ต่อมาในคืนที่ยี่สิบห้ากระทั่งครึ่งคืนและในคืนที่ยี่สิบเจ็ดจนกระทั่งเวลาที่เราคิดว่าเราไม่ทันที่จะรับประทานอาหารเช้า เนื่องจากเสรีจกียามุลลัยล์ล่าช้าเกินไป (หะดีษออกโดยอิบน์ุ คุชัยมะฮฺ 4:220 สายรายงานหะซัน) รายงานของอบู ซุร ก็เช่นเดียวกัน

ออกสู่มัสยิดพร้อม ๆ กันเพื่อให้ได้มาซึ่งลัยละตุล กิฮฺดฺ

จากอับดุลลอฮฺ บิน อุัยส์ กล่าวว่า ใ้ท่านรอซูลุลลอฮฺ แท้จริงฉันอยู่ ณ หมู่บ้านที่ไกลออกไป ดังนั้นขอท่านจงกำหนดเพื่อให้ฉันออกกะหมาด(พร้อม ๆ กับท่าน)ในมัสยิดแห่งนี้ในคืนใดคืนหนึ่ง ท่านรอซูลตอบว่า "จงมาในคืนที่ยี่สิบสามของเราะมะฎอน" (มุวัฏฏะฮฺ อิมาม มาลิก 614)

การอิติกาฟ

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ภรรยาของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เล่าไว้ ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม มักจะอิติกาฟ(ณ มัสยิด) ในสัปดาห์สุดท้ายจากเราะมะฎอน กระทั่งท่านเสียชีวิต ต่อมาภรรยาของท่านได้เจริญรอยตามสุนนะฮ์การอิติกาฟต่อจากท่าน (อัล-บุคอรีย์ 2:255 และมุสลิม 2:831 หมายเลข 1172)

จากหะดีษดังกล่าว จึงกระจ่างชัดว่าในบรรดาอะมัลหลักของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดาเศาะฮาบะฮ์ทั้งหญิงและชายเพื่อให้ได้มาความประเสริฐของลัยละตุล กิฮฺดฺ คือ "การอิติกาฟ(ท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง)กระทั่งเสียชีวิต"

ดุอาอ์ลี้ละตุล ก็อดรุ

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กล่าวว่่า ฉันกล่าวว่่า โอ้! ท่าน รอซูลลุลลอฮฺ ฉันจะทำอย่างไรเล่าหากฉันได้รับเตาฟีกพบกับลี้ละตุล ก็อดรุ ดุอาอ์อะไรบ้างที่ฉันควรอ่าน? ท่าน รอซูล ค็อลลัลลอฮฺ อะลียิ วะลัลลัม ตอบว่่า "จงอ่านเถิดว่่า

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

ความว่่า "โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัย พระองค์ ชอบที่จะให้อภัย ดังนั้นขอทรงอภัยต่อ(บาปต่าง ๆ) ของข้าด้วยเถิด" (หะดีษที่ ออกโดยอัล-ติรมีซีรีย์หมายเลข 3580 หะซัน เศาะฮีหฺ และอัน-นะสาอียิ์ในอะมัด อัล-เยาม์ วัล-ลี้ละฮฺ หมายเลข 872 และอะหฺมัดในมุสนัดของท่าน 6:171, 182 และอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 3850 และ อัล-หากิม 1:350)

รายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา อีกว่่า ท่านรอซูล ค็อลลัลลอฮฺ อะลียิ วะลัลลัม กล่าวว่่า "หากฉันมีความรู้สึกว่่าจะเกิดลี้ละตุล ก็อดรุ ขึ้นในคืนใดคืนหนึ่ง แน่แท้ฉันจะ ขอดุอาอ์อย่างมากมาด้วยการขออภัยโทษและความปลดปล่อย" (อะมัด อัล-เยาม์ วัล-ลี้ละฮฺ ของ อัน-นะสาอียิ์ หมายเลข 878)